

บทที่ 2

ภาวะการส่งออกสินค้าเกษตรต่อระบบเศรษฐกิจไทย

2.1 สถานการณ์ภาคการเกษตร

2.1.1 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2549

อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรปี 2549 ขยายตัวอัตราร้อยละ 4.6 ส่วนด้านการผลิตภาคเกษตรมีปัจจัยสนับสนุนด้านภูมิอากาศในช่วงครึ่งปีแรกที่เอื้อต่อการเพาะปลูก และราคาสินค้าเกษตรโดยรวมในปี 2548 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นแรงสนับสนุนให้เกษตรกรภายในประเทศมีการขยายการผลิตสินค้าเกษตรทุกสาขา ส่วนด้านการส่งออกนั้นมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในปี 2549 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ร้อยละ 19.6 ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจการเกษตรโดยรวมของ ปี 2549 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ราคาปัจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้น โดยสามารถพิจารณาแยกตามสาขาได้ดังนี้

- การส่งออกข้าวซึ่งไทยสามารถส่งออกปริมาณข้าวได้ 6.03 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 78,310.70 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 4.0 แต่มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายการส่งออกที่รัฐบาลตั้งไว้ คือ 7.5 ล้านตัน และน้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งส่งออกได้ประมาณ 7.54 ล้านตัน การที่ไทยมีการส่งออกข้าวลดลงสาเหตุเนื่องมาจากผลผลิตข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายสำคัญของโลกฟื้นตัวจากสภาวะสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกในปีที่ผ่านมา ประกอบกับราคาข้าวของไทยค่อนข้างสูง เนื่องจากนโยบายของรัฐ ส่งผลให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวจากไทยหันไปนำเข้าข้าวจากประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดียและเวียดนามแทน และได้รับผลกระทบจากการที่ค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้น ทำให้ผู้ส่งออกไม่สามารถขายสินค้าล่วงหน้ามากนัก

- การส่งออกมันสำปะหลังซึ่งไทยส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ได้ 5.46 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 34,767.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 34.0 และ 25.3 ตามลำดับ เนื่องจากความต้องการในตลาดต่างประเทศสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยมีความต้องการนำเข้าน้ำมันสำปะหลังในปริมาณมาก และมีปัจจัย

สนับสนุนด้านราคาส่งออกของไทยที่อ่อนตัวลงในช่วงปี 2549 ทำให้ผู้นำเข้ามันสำปะหลังจากไทยมีการสั่งซื้อล่วงหน้าเพิ่มขึ้นด้วย

- การส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งไทยส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ประมาณ 127,270 ตัน คิดเป็นมูลค่า 729.30 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าผลผลิตที่ได้จะน้อยกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ 10 การที่ไทยสามารถส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้มาก เนื่องจากในปี 2548 ไทยส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น้อยมากเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ในประเทศที่สูงก่อน ทำให้ฐานเปรียบเทียบกับปี 2549 ต่ำ ประกอบความต้องการในตลาดต่างประเทศยังสูงอยู่ จึงทำให้การส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2549 มีปริมาณและมูลค่าสูงมาก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

- การส่งออกปาล์มน้ำมัน ไทยมีปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มในปี 2549 ปริมาณ 203.83 พันตัน มูลค่า 3,509.10 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีปริมาณส่งออก 172.34 พันตัน มูลค่า 3,592.50 ล้านบาท หรือปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 ในขณะที่มูลค่าส่งออกลดลงร้อยละ 2.3 เนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มมาตรการการนำเข้าน้ำมันปาล์มผ่านประเทศเพื่อการส่งออก ต้องขออนุญาตนำเข้า จึงทำให้ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น

- การส่งออกยางพารา มีปริมาณการส่งออกยางพาราลดลงเป็น 2.14 ล้านตัน จาก 2.17 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 หรือลดลงร้อยละ 1.1 ในขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 171,290 ล้านบาท จากปีที่แล้วที่มีมูลค่าการส่งออก 118,294 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.8 เนื่องจากราคายางพาราอยู่ในระดับสูงมาก จึงทำให้ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญชะลอการใช้ยางพารา ประกอบกับผู้ซื้อบางประเทศ เช่น จีน หันไปนำเข้ายางพาราจากอินโดนีเซียและมาเลเซียเพิ่มขึ้น เพราะราคายางที่ผลิตจากอินโดนีเซียและมาเลเซียมีราคาที่ถูกกว่าไทย

- การส่งออกอ้อย ไทยส่งออกน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายดิบและกากน้ำตาลได้ปริมาณ 2.29 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 25,006.20 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 42.0 และ 12.2 ตามลำดับ แม้ว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกจะสูงมากก็ตาม ทั้งนี้เนื่องมาจากหลายสาเหตุเช่น ในช่วงที่ราคาน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายดิบและกากน้ำตาลของไทยมีราคาสูงทำให้ผู้นำเข้าบางรายชะลอการซื้อและหันมาใช้สต็อกในประเทศก่อน เพื่อให้ราคาน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายดิบและกากน้ำตาลอ่อนในตลาดโลกลดลงก่อน และนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่าน้ำตาลของไทยเริ่มมีคุณภาพด้อยลง ทำให้มีการนำเข้าน้ำตาลจากประเทศบราซิลเข้ามาขายในตลาดเอเชียมากขึ้น จากสาเหตุข้างต้นที่กล่าวมาทำให้การส่งออกน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายดิบและกากน้ำตาลของไทยลดลง

การส่งออกโดยภาพรวมในสาขาปศุสัตว์ เนื้อไก่มีการส่งออกได้เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไข้หวัดนก แต่การดำเนินการของภาครัฐและการปรับตัวของเกษตรกรทำให้ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคโดยเฉพาะไก่แปรรูป เนื่องจากการผลิตที่ได้

- การส่งออกไก่เนื้อ ในปี 2549 มีปริมาณการส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์ในรูปไก่แปรรูปส่งออกได้ประมาณ 212,000 ตัน มูลค่า 24,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่มีปริมาณการส่งออก 196,000 ตัน มูลค่า 22,773 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 7.9 และ 6.7 ตามลำดับ สาเหตุที่การส่งออกเนื้อไก่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากทั้งปริมาณและมูลค่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปที่ออกสู่ตลาดมีความหลากหลายค่อนข้างมาก ผู้บริโภคหันมาบริโภคไก่แปรรูปมากขึ้น ประกอบกับมาตรการการเปิดตลาดใหม่ของภาครัฐ เช่น ตลาดสินค้าฮาลาลในตะวันออกกลาง ผลผลิตไก่ที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากสต็อกไก่แปรรูปในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ราคาส่งออกลดลงจากปัจจัยดังกล่าวทำให้ไทยสามารถส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์ในรูปไก่แปรรูปได้เพิ่มสูงขึ้น

- การส่งออกเนื้อสุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง ในปี 2549 มีปริมาณการส่งออกลดลงอย่างมาก โดยมีการส่งออก 3,040 ตัน มูลค่า 222 ล้านบาท ลดลงจากปี 2548 ที่ส่งออกได้ 4,820 ตัน มูลค่า 365 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.9 และ 39.0 ตามลำดับ แต่ปริมาณการส่งออกเนื้อสุกรแปรรูปเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการสินค้าอาหารที่แปรรูปพร้อมบริโภคที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและผู้บริโภคให้ความสำคัญด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นและโรงงานแปรรูปสุกรผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น ส่งผลทำให้แนวโน้มการส่งออกเนื้อสุกรปรุงสุกจากไทยเพิ่มสูงขึ้น

- การส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งและกุ้งปรุงแต่งในปี 2549 มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยมีการส่งออก 255,740 ตัน คิดเป็นมูลค่า 63,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่ส่งออกได้ 231,770 ตัน คิดเป็นมูลค่า 58,166 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 10.3 และ 9.2 ตามลำดับ การส่งออกที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากความต้องการของตลาดต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกุ้งมีความปลอดภัยในการบริโภคสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนอื่น ๆ เช่น เนื้อไก่ ประกอบกับประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญมีความต้องการนำเข้ากุ้งไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศผู้ผลิตกุ้งรายอื่น ได้แก่ เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย ประสบภัยธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตลดลง นอกจากนี้ยังเป็นผลจากการได้รับคืนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) จากสหภาพยุโรปทำให้การส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งและกุ้งปรุงแต่งของไทยไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มสูงขึ้น

ตารางที่ 2.1 ประมาณการอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

หน่วย : ร้อยละ

สาขา	2549	2550_F
ภาคเกษตร	4.6	4.0-5.0
สาขาพืช	4.1	4.0-5.0
สาขาปศุสัตว์	9.1	9.0-10.0
สาขาประมง	4.2	2.0-3.0
สาขาป่าไม้	-5.8	-4.0(-5.0)
สาขาบริการทางการเกษตร	4.4	3.0-4.0

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

F คือ forecasting

2.1.2 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2550

อัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ไตรมาสที่ 1 ปี 2550 มีการขยายตัวประมาณร้อยละ 5.3 และในปี 2550 มีการคาดการณ์ว่าอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร จะขยายตัวร้อยละ 4.0 - 4.5 ซึ่งจะพิจารณาได้จากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวม (เฉพาะสาขาพืชและปศุสัตว์) ที่มีการขยายตัวร้อยละ 4.1 ส่วนภาคการส่งออกสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตามที่ภาครัฐกำหนดไว้ ส่วนปัจจัยจากภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ ได้แก่ ราคาน้ำมันที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงขึ้น ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนลดลง ส่วนการแข็งค่าของเงินบาทไทยในขณะนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง กุ้ง เนื่องจากประเทศคู่แข่งเช่น เวียดนาม จีน ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ทำให้ไม่มีผลผลิตพอต่อการส่งออก ในขณะที่การส่งออกยังมีแนวโน้มที่ดีเพราะความต้องการในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สินค้าที่มีโอกาสได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากค่าเงินบาทที่แข็งคือ ผลิตภัณฑ์ไก่ เนื่องจากประเทศบราซิลที่เป็นคู่แข่งในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่มีค่าเงินที่แข็งขึ้นเช่นกันแต่ก็น้อยกว่าการแข็งค่าของเงินบาท ดังนั้นผลิตภัณฑ์ไก่ที่ส่งออกจากประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบมาก ดังนั้นไทยจะต้องหาแนวทางผลักดันการส่งออกไปประเทศใหม่เช่นในประเทศตะวันออกกลางให้มากขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว สำหรับรายละเอียดการส่งออกในสาขาย่อยและสินค้าต่างๆ มีดังนี้

สาขาพืช

- การส่งออกข้าว ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2550 ผลผลิตข้าวทั่วโลกในช่วงต้นปี ก่อนข้างหดตัว แต่ประเทศไทยคาดว่าจะยังขยายการส่งออกข้าวได้ค่อนข้างดี เนื่องมาจากการสต็อกข้าวของรัฐบาลที่ได้รับจํานาไว้ โดยประเทศที่มีการนำเข้าข้าวจากประเทศไทยมากคือ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอินโดนีเซีย มีปริมาณการนำเข้ามากถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ 2549 นอกจากนี้ภาครัฐเองได้มีการเจรจาเพื่อขยายตลาดส่งออกแบบรัฐต่อรัฐเพิ่มขึ้น ทำให้มีการเจรจาซื้อขายข้าวได้เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การส่งออกข้าวของไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

- การส่งออกมันสำปะหลัง ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2550 ประเทศไทยจะสามารถส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้นกว่าไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการของตลาดต่างประเทศยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดจีน ผลิตภัณฑ์มันเส้นของไทยจัดเป็นสินค้าส่งออกที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง นอกจากนี้ ไทยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนอกเหนือจาก มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง เด็กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ

- การส่งออกยางพาราในไตรมาสแรกของปี 2550 เพิ่มขึ้นเมื่อทำการเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2549 เนื่องจากความต้องการใช้ยางของโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะชะลอตัว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ยางพาราในตลาดโลก แต่ประเทศจีนและอินเดียมีภาวะเศรษฐกิจยังคงมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูง รวมทั้งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวในระดับสูง ส่งผลให้ความต้องการใช้ยางพาราในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

- การส่งออกปาล์มน้ำมันมีปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มช่วงเดือน ม.ค.- มี.ค. 2550 จะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการส่งออกทางชายแดนถูกแย่งตลาดจากการนำเข้าน้ำมันปาล์มเพื่อการส่งออก (Re-export) ในเขตนิคมเพื่อการส่งออกซึ่งน้ำมันปาล์มนำเข้าที่มีต้นทุนต่ำกว่า น้ำมันปาล์มที่ผลิตขึ้นในประเทศ

สาขาปศุสัตว์

การผลิตโดยรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2550 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ ประกอบกับราคาสินค้าปศุสัตว์ในปีที่ผ่านมา ยังคงอยู่ในระดับสูง เป็นแรงสนับสนุนให้เกษตรกรขยายการผลิตเพิ่มขึ้นทั้งไก่เนื้อ สุกร และไข่ไก่ และจากผลผลิตปศุสัตว์ที่ออกสู่ตลาดมาก ทำให้ราคาในไตรมาสแรกของปี 2550 ลดลง อย่างไรก็ตามจากนโยบายและมาตรการของภาครัฐที่พยายามผลักดันการส่งออกไก่แปรรูปให้เพิ่มขึ้น และการเตรียมความพร้อม

- การส่งออกไก่เนื้อในไตรมาสที่ 1 ของปี 2550 ปริมาณการส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปไก่แปรรูปมีแนวโน้มส่งออกเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นไม่มาก เนื่องจากข้อจำกัดในกำลังการผลิตของผู้ผลิตไก่แปรรูปของไทยโดยในปีที่ผ่านมาได้มีการผลิตที่เต็มกำลังการผลิตแล้วแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาดโลก แต่สำหรับไก่สดผู้บริโภคนต่างประเทศยังคงกังวลในการระบาดของไข้หวัดนกจึงทำให้การส่งออกไก่สดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแนวโน้มการส่งออกไก่แปรรูปของไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากภาครัฐได้มีการเจรจาเพื่อขอโควตาไก่ของสหภาพยุโรปซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้มีปริมาณการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น

- การส่งออกสุกรโดยแบ่งเป็นเนื้อสุกรสดแช่แข็งและสุกรแปรรูป ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปี 2550 มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยมีการส่งออกปริมาณ 8.50 พันตัน คิดเป็นมูลค่า 970 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 ที่ส่งออกปริมาณ 6.42 พันตัน คิดเป็นมูลค่า 674 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.4 และ 44.0 ตามลำดับ แนวโน้มการส่งออกสุกรที่เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากเกิดโรคระบาดของไข้หวัดสุกรในประเทศจีนที่เป็นประเทศคู่แข่งรายใหญ่ในการส่งออกเนื้อสุกรสดแช่แข็งและสุกรแปรรูป สร้างโอกาสทำให้ไทยสามารถส่งออกสุกรไปได้เพิ่มมากขึ้น

- การส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งและกุ้งปรุงแต่งในไตรมาสแรกของปี 2550 ซึ่งมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นจากหลายปัจจัยทั้งด้านการผลิตและการส่งออก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปของไทย แม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ส่งออกไทยต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคการกีดกันทางการค้าทั้งมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดกุ้งของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเรียกเก็บหลักประกันการนำเข้าล่วงหน้า (ซี-บอนด์) ซึ่งผิดกติกาการค้าโลกของสหภาพยุโรปและตลาดอื่นๆ แต่การส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งและกุ้งปรุงแต่งของไทยก็ยังคงได้เปรียบประเทศคู่แข่งในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่อยู่ในระดับสูงทำให้ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคในประเทศ ทำให้ไทยสามารถส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งและกุ้งปรุงแต่งในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น

ตารางที่ 2.2 การคาดคะเนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไตรมาส 1/2550 ราคาคงที่ปี 2531

หน่วย : ร้อยละ

สาขา	2549	2550	
	ทั้งปี	ทั้งปี	ไตรมาส 1
ภาคเกษตร	4.6	4.0-5.0	5.3
สาขาพืช	4.1	4.0-5.0	4.8
สาขาปศุสัตว์	9.1	9.0-10.0	7.8
สาขาประมง	4.2	2.03.0	5.5
สาขาป่าไม้	-5.8	-4.0(-5.0)	-1.5
สาขาบริการทางการเกษตร	4.4	3.0-4.0	3.9

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved